



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 19 ธันวาคม 2561

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11045

หน้า: 5(ซ้าย)

Col.Inch: 41.96 Ad Value: 100,704

PRValue (x3): 302,112

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ครม.คืนแวต5%หนุนอีพีเอ็มเอ็นท์

ครม.คืนแวต5% หนุนอีพีเอ็มเอ็นท์

วงเงินคืนภาษีสูงสุด1พันบาท ต่อราย

กรุงเทพธุรกิจ ● ครม.ไฟเขียวคืนแวต 5% สนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบอีพีเอ็มเอ็นท์ โดยใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.พ.62 เผย บริษัทยาง 5 ราย เข้าร่วมโครงการซ้อป ช่วยชาติ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ประชาชนที่ซื้อสินค้าผ่านบัตรเดบิต ในอัตรา 5% ทุกรายการ ยกเว้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ โดยวงเงินซื้อสินค้าได้สูงสุด 2 หมื่นบาท จะได้คืนภาษี 1 พันบาท โดยมีระยะเวลาการซื้อสินค้าในช่วงวันที่ 1-15 ก.พ.2562 โดยขั้นตอนการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจะโอนเงินกลับไปยังระบบพร้อมเพย์ ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชนภายใน 15 วัน หลังการซื้อสินค้า ซึ่งจากการคำนวณการใช้จ่ายของประชาชน คาดว่าจะใช้เงินคืนภาษีกว่า 9,240 ล้านบาท โดยได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในปี 2563

“มาตรการนี้เป็นส่งเสริมให้ประชาชนใช้อีพีเอ็มเอ็นท์ หนุนร้านค้าชำระค่าบริการ เก็บข้อมูลการขายและการจ่ายเงินเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ หรือระบบพีไอเอสซึ่งช่วยทำให้ร้านค้าเข้าสู่ระบบภาษีของกรมสรรพากรด้วย โดยเราไม่ได้เน้นไปที่การเติบโตของเศรษฐกิจ แต่เน้นไปที่การสร้างระบบอีพีเอ็มเอ็นท์”

นายภุชชฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการมาตรการ ซ้อป ช่วย ชาติ ของรัฐบาล

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2561-16 ม.ค. 2562 ในส่วนของยางรถยนต์ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ขณะนี้มีภาคเอกชน ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบการยาง ตกถึงชื่อวัตถุดิบยางจาก กยท. เพื่อนำไปผลิตล้อยางแล้วจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็กชีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีสโตน จำกัด และ บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

สำหรับคุ้มครองลดหย่อนภาษีที่จัดสรรให้กับบริษัทผู้ผลิตยางล้อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ คุ้มครองสำหรับยางล้อรถยนต์ ประเภท 4 ล้อ ได้รับความคุ้มครองจำนวน 100 ใบ ต่อการซื้อวัตถุดิบ 1 ตัน และคุ้มครองสำหรับยางล้อรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน ประเภทรถ 2 ล้อ ได้รับความคุ้มครองจำนวน 500 ใบ ต่อการซื้อวัตถุดิบ 1 ตัน ซึ่งปัจจุบันทั้ง 5 บริษัท ได้ซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแล้วกว่า 2 พันตัน และกยท.ได้มอบคุ้มครองลดหย่อนภาษีไปให้ผู้ประกอบการเหล่านี้แล้วกว่า 2 แสนใบ เพื่อให้แต่ละบริษัทนำคูไปกระจายต่อให้ร้านค้าที่จำหน่ายยางและตัวแทนของบริษัทจำนวนกว่า 1 พันร้านค้าที่ร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยขยายระยะเวลาจากเดิมที่หมดอายุ 31 ธ.ค.2561 โดยต่อออกไปอีก 1 ปีเป็นหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค.2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คาดว่าจะสูญเสียดังกล่าวได้ 390 ล้านบาท โดยสาระสำคัญคือการให้บุคคลธรรมดา



อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ที่บริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้สองเท่าของจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่ศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว ส่วนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่บริจาคเงินนำมาหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่าของจำนวนที่บริจาค



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13753

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 39.73 Ad Value: 35,757

PRValue (x3): 107,271

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.รुकภาครัฐใช้อย่างสร้างถนน

กยท.รुकภาครัฐใช้อย่างสร้างถนน

● ยันมีมาตรฐานรองรับ-ถูกกม.-ต้นทุนต่ำ

นางณพรัตน์ วิจิตรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมอบนโยบายให้กยท. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เร่งดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ การสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเสถียรภาพด้านราคาและสร้างรายได้สูงขึ้นให้ชาวสวนยาง โดยเฉพาะการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมทำถนนหรือถนน ยางพาราซอยล์ซีเมนต์ (Para Rubber Soil Cement) ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีการนำน้ำยางข้นมาใช้ทำถนนมากกว่า 47,000 ตัน หรือคิดเป็นน้ำยางสดกว่า 95,000 ตัน

สำหรับถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ เป็นนวัตกรรมใหม่ในการนำยางพาราธรรมชาติ ทั้งในรูปแบบน้ำยางสดและน้ำยางข้นมาดัดแปลงโครงสร้างเพื่อนำมาใช้ร่วมกับวัสดุหิน ปูนซีเมนต์ ซึ่งได้ศึกษาวิจัยมามากกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมทางหลวงจัดทำรูปแบบมาตรฐานแนวทางก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา หรือถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ปฏิบัติหรือใช้อ้างอิงมาตรฐาน เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่ได้

กำหนดราคากลางอยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งถนนยางพาราจะมีค่าความอ่อนตัวสูงกว่า จึงทนทานความร้อนได้มากกว่าประมาณร้อยละ 48 ดังนั้น ถนนผสมยางพาราจึงทนทานและแข็งแรง รวมทั้งมีคุณสมบัติช่วยลดการสิ้นเปลืองของยานพาหนะ จากการทดสอบค่าการสิ้นเปลืองของถนนยางพารามีน้อยกว่าถนนทั่วไป ในขณะที่มีความฝืดมากขึ้น มีความต้านทานการเกิดร่องล้อ จึงช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น

“การสร้างถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ สามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศไทยได้ โดยในการทำถนนยางพารา ระยะทาง 1 กิโลเมตร ความกว้างถนน 12 เมตร (ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง) ความหนา 5 เซนติเมตร ต้องใช้ปริมาณเนื้อยางแห้ง 3.6 ตัน หรือใช้น้ำยางข้นในปริมาณ 6 ตัน มาเป็นส่วนผสม ซึ่งจะช่วยผลักดันการใช้ยางพารามากถึงร้อยละ 20-30 ของยางพาราที่มีอยู่ และจะช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้นได้ประมาณร้อยละ 30-50 และยังเป็นการใช้ประโยชน์จากยางพาราได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น ถ้าหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการก่อสร้างถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ จะทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ

มากขึ้นอย่างแน่นอน” ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. กล่าว

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทานเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดสรรงบประมาณภายในโครงการไทยนิยมยั่งยืนกว่า 3,548 ล้านบาท มาใช้ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน ให้เป็นถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ ภายในปีนี้กรมชลประทานมีแผนซ่อมแซมปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน ที่เป็นถนนลูกรังรวมระยะทาง 400 กิโลเมตร ต้องการใช้น้ำยางพาราประมาณ 7,200 ตัน ซึ่งขณะนี้สนับสนุนน้ำยางพาราจากเกษตรกรไปแล้วจำนวน 3,500 ตัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14893

หน้า: 1 (ล่าง), 7

Col.Inch: 108.14 Ad Value: 167,617

PR Value (x3): 502,851

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปิดสุดยิ่งใหญ่งานบึงกาฬสาวสกลฯแชมป์กรีดยาง

ปิดสุดยิ่งใหญ่งานบึงกาฬสาวสกลฯแชมป์กรีดยาง

คนแห่เที่ยวงานวันยางพาราบึงกาฬวันสุดท้าย
ทั้งร่วมแข่งขันกรีดยาง นายก อบจ.บึงกาฬ
เล็งขยายศึกฟุตบอลปีหน้า รับทีมใหม่แข่งมากขึ้น
หวังช่วยตอบใจทยัระบายน้ำยาง (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

งานบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ มีการจัดงาน "วันยางพาราบึงกาฬ 2562" โดยจังหวัดบึงกาฬร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ และหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเป็นวันสุดท้าย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เกษตรกรชาวสวนยางพาราตลอดจนประชาชนนักเรียนนักศึกษาใน จ.บึงกาฬเข้าร่วมงานต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะโซนการแข่งขันกรีดยางพารา, ลับมิดกรีดยางพารา และกองเชียร์ยางพาราชิงแชมป์ประเทศไทย มีชาวสวน

ยางในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะการแข่งขันกรีดยางด้วยมิดนกเงือก ชาวสวนยางร่วมแข่งขันรอบคัดเลือก 26 คน เพื่อหาผู้ชนะเลิศ นายประยูทธ์ พุทธิโกจิรัตน์ ประธานบริษัท แอดวานซ์ คิว จำกัด ผู้สนับสนุนการแข่งขันกรีดยางด้วยมิดนกเงือก กล่าวว่า ปีนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ การแข่งขันแกะสลักด้ามมิดกรีดยางนกเงือกและกรีดยางเพื่อยกระดับการกรีดยางให้มีคุณภาพโดยต้นยางไม่เสียหาย ยึดอายุต้นยางไปอีก 50 ปี เท่ากับว่าเกษตรกรลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวน้ำยางไปตลอดชีวิต มิดนกเงือกกรีดยางบางเพียง 1 มม. ในขณะที่มิดรุ่นเก่ากรีดยางหนา 3-4 มม. ทำให้ต้นยางเสีย

หายและส่วนใหญ่มีอายุเพียง 15 ปี

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีเงินรางวัลรวม 1.2 แสนบาท ส่วนการแข่งขันแกะสลักด้ามไม่ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลส่วนหนึ่งจากนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ จำนวน 2 หมื่นบาท โดยรายการแกะสลักจะมีเงินรางวัลรวมแล้ว 45,000 บาท

"ปีที่แล้วเราเปิดตัวการแข่งขัน ทุกคนตื่นตัวทำให้มีกำลังใจกลับไปทำการบ้านเพิ่ม ผู้เข้าแข่งก็มีฝีมือการกรีดยางดีขึ้น คิดว่าปีนี้น่าจะตัดสินได้ยากเพราะฝีมือสูสีกัน มีกรรมการถึง 4 คน ยังมีกรรมการเด็กและเงื่อนไขขึ้นมา 8 ข้อ เช่นจะต้องเอียงมิด 45 องศา หรือกรีดยางตามเส้นสีขาวที่ขีดไว้ พร้อมแนะวิธีปฏิบัติเพื่อการกรีดยางที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เพียงแต่ความสวยงาม ผู้แข่งขันจะต้องไม่ทำลายต้นยาง ต้องกรีดยางถึงขั้นท่อน้ำยางได้น้ำยางด้วย ถ้ากรีดยางได้สวยแต่ทำผิดลักษณะก็ไม่ได้รางวัล" นายประยูทธ์กล่าว

นายพีธ กุศลกรรมบถ อายุ 46 ปี อาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สระแก้ว กล่าวว่า มาร่วมงานวันยางพาราบึงกาฬเพราะสนใจการแข่งขันกรีดยางพารามากที่สุด เคยแข่งขันแล้วตั้งแต่ปี 2559 ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่เดินทางมา ยังมาดูว่าภายในงานมีนวัตกรรม



มอบรางวัล - นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ มอบรางวัลให้กับผู้ร่วมการแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ประเทศไทยในงาน "วันยางพาราบึงกาฬ 2562" ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14893

หน้า: 1 (ล่าง), 7

Col.Inch: 108.14 Ad Value: 167,617

PRValue (x3): 502,851

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปิดสุดยิ่งใหญ่งานบึงกาฬสาวสกุลฯแชมป์กรีดยาง

กรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับยางมากน้อยแค่ไหน อาทิ เครื่องกรีดยางไฟฟ้า ปีก่อนมี 2 รุ่น เป็นเครื่องกรีดยางไฟฟ้าแบบแนบติดกับต้น แต่ยังไม่เคยลองใช้ ส่วนตัวรู้สึกว่าการกรีดยาง หากใช้มือคนกรีดยางดีที่สุด สามารถรู้ได้ว่ากินเนื้อยางไปมากน้อยแค่ไหน การเข้า-ออกของเนื้อยางเป็นอย่างไร แต่ถ้าเป็นเครื่องก็เหมือนโลกรวดไปทีเดียวจบเลย เครื่องกรีดยางไฟฟ้าอาจจะชนะในเรื่องของความรวดเร็ว แต่เครื่องบุกหน้ายางยังไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นเครื่องต้นแบบอยู่ ต้องไปปรับปรุงเพิ่มถึงจะใช้ได้ดี

นายมะนวย ราหู ชาวสวนยางพารา ผู้ออกแบบและคิดค้นนวัตกรรมมีดกรีดยาง นกเงือกจาก อ.แวง จ.นราธิวาส กล่าวว่า ครั้งนี้มาร่วมเพราะต้องการมาช่วยเสริมเทคนิคในการใช้มีด ผลตอบรับปีนี้ดีมากว่าครั้งที่ผ่านมา เกษตรกรให้ผลสะท้อนตามเป้าหมายของเรา คือ การกรีดยางไม่เหนียว กรีดยางได้บ้าง และได้น้ำยางเยอะกว่าปกติ 15% และสามารถยืดอายุของต้นยางได้ประมาณ 50 ปี เนื่องจากมีดรุ่นเก่าจะกรีดยางหนัก ทำให้อายุการกรีดยางน้อย ซึ่งเกษตรกรชอบตรงนี้มาก

“จากการมาร่วมงานวันยางพาราบึงกาฬ และเปิดตัวมีดนกเงือกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา คนใช้มีดนกเงือกในประเทศไทยน่าจะเกิน 10% แล้ว คาดหวังว่าจะสามารถขยายตลาดไปเกิน 50% ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี” นายมะนวยกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายังมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนบนสนามยางพารา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศ โดยทีม อ.โซ่พิสัยชนะเลิศ ส่วนทีม อ.เมืองบึงกาฬได้รองชนะเลิศ และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ โดยทีม อ.ปากคาดชนะเลิศและทีม อ.โซ่พิสัยได้รองชนะเลิศ

นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ กล่าวว่า งานวันยางพาราจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ครั้งนี้ยังมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลบนสนามยางเป็นครั้งแรก ได้รับสนามยางพาราจากการประสานงานของนางณพรรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ซึ่งการจัดการแข่งขันได้รับความสนใจและความชื่นชมจากครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนต่างๆ ต่างแนะนำว่าปีหน้า น่าจะเปิดให้เด็กได้มีโอกาสมาแข่งขันมากกว่านี้

ปีหน้าจะหาวิธีให้เด็กบึงกาฬเข้ามาชมเล่นให้มากที่สุด เป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาทางไกล ยาเสพติด และมีสุขภาพแข็งแรง ศักยภาพของเด็กบึงกาฬในด้านกีฬาก็นับว่ายอดเยี่ยม เช่น การแข่งขันตะกร้อ สฟฐ. ไม่น่าเชื่อว่าชิงแชมป์ระดับประเทศ อันดับ 1 และอันดับ 2 เป็นเด็กจากจ.บึงกาฬมาเจอตนเองในรอบชิง นี่คือนักที่อยากชี้ให้เห็นว่าแม้บึงกาฬจะเป็นจังหวัดน้องใหม่แต่ไม่ธรรมดา หากรัฐบาลได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้เล่นกีฬานานาชาติพาราจะเป็นสิ่งที่ดี นอกจากเป็นการส่งเสริมกีฬาที่สำคัญเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องการระบายยางออกจากตลาด

“วันนี้บึงกาฬได้เสนองบประมาณกลุ่มภาค ปี 62 เป็นจำนวน 200 ล้านบาทในการต่อยอดแก้ปัญหาทางพารา หากเราได้รับงบประมาณส่วนนี้มาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปยาง ทำให้สามารถสร้างสนามกีฬาต่างๆ ได้ในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่ง มีโอกาสนำเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าทุกกระทรวงจะต้องบูรณาการกัน เช่น ให้ท้องถิ่น อบต. อบจ. สนับสนุนสนามกีฬาให้กับชุมชน หมู่บ้าน และโรงเรียนต่างๆ หายที่สุดจะตอบโจทย์ที่กล่าวมา” นายนิพนธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในงานยังมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ การประกาศผลประกวดวาดภาพ ระบายสี ลุ้นรับเซตของรางวัล ที่โซนลานเด็กเล่น หัวข้อ “ประกวดภาพระบายสี : สาวภาพตระการตา” โดย ด.ญ.ศิริวรรณ ภารัตน์ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ, น.ส. อภิรดา ประวิเศษ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬได้รองชนะเลิศอันดับ 1, ด.ช.อักรชัย สง่าศรี โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ด.ญ.สุพิชชา กระแสสิงห์ โรงเรียนประชามิตรพิทยานุกูล และ ด.ช.วชิระ ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยการศิลป์ โดยมีนายสุรพล พิทยาสกุล ผู้จัดการอาวุโส แผนกกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายโฆษณา บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล

ส่วนกิจกรรมร่วมแสดงความเห็น “ไปไหนดีที่บึงกาฬ” โดยแสดงความเห็นผ่านโพสต์อิท ภายในงานลุ้นรับเซตของรางวัล ปรากฏว่า นายธนัฐพงษ์ วงษ์ขำณู ชาว จ.บึงกาฬได้รับรางวัลชนะเลิศ แสดงความเห็น “อยากให้คนไทยมาท่องเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬ ชม

หินสามวาฬ แหล่งสรณน้ำตกถ้าพระเจ็ดสี ประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของเรชาวบึงกาฬ เพื่อจะได้ต่อยอดในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคต” ในงานยังมีกิจกรรมการประกาศผลกิจกรรม “Check in Bueng Kan” จากการถ่ายภาพบรรยากาศและโพสต์ลง Facebook พร้อมติด #RubberDay2019 รับโทรทัศนส์จอกี้ 49 นิ้ว โดยนายเฉลิมพล รมโพธิ์ทอง ได้รับรางวัล

สำหรับการแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ประเทศไทย น.ส.ธนาพร พรหมพันธ์ จ.สกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ, นายสมร ศรีดี จ.บึงกาฬได้รองชนะเลิศ อันดับ 1, นายวิไล แพงสุข จ.บึงกาฬ ได้รองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายพูลจันทร์ ลาตา จ.บึงกาฬ นายประหยัด สีภา จ.บึงกาฬ ส่วนการแข่งขันกองเชียร์ยางพารา ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.ศรีวิไล, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อ.บึงค้อ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 อ.บึงโขงหลง และรางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ อ.พรเจริญ อ.โซ่พิสัย อ.เมืองบึงกาฬ อ.ปากคาด และ อ.เขกา

ต่อมาเวลา 20.00 น. บริเวณเวทีกลางมีกิจกรรม “พบสาวขาวแดงพบโชค” ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ จากการสนับสนุนของ นายพินิจ จารุสมบัติ อธิบดีรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยนายบุรินทร์ ทิมพะเลีย อายุ 32 ปี พนักงานส่งเอกสาร ได้รับรถจักรยานยนต์ และนายวีระพงษ์ อินสา อายุ 28 ปี เกษตรกรได้รับเครื่องซักผ้า โดยมีนายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ มอบรางวัล พร้อมกล่าวปิดงานวันยางพารา

นายนิพนธ์กล่าวว่า ขอขอบคุณชาวบึงกาฬที่มาร่วมงานวันสุดท้าย ต้องขอบคุณคาราบาวแดงที่สนับสนุนกิจกรรมประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง มีการพูดคุยกันว่าปีหน้าอยากให้ภาคอีสาน 20 จังหวัด มาคิดเป็นตัวแทนอีสาน เพื่อแข่งระดับประเทศ นอกจากนี้จะเพิ่มการแข่งขันวอลเลย์บอลและตะกร้อบนสนามยางพารา ให้เห็นว่ายางสามารถนำมาทำสนามแข่งขันได้ และจากการประกวดวงดนตรีเห็นชัดว่าลูกหลานบึงกาฬได้แสดงออก ในส่วนภาครัฐ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ยกเป็นบึงกาฬโมเดล และได้จัดงบประมาณจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14893

หน้า: 1 (ล่าง), 7

Col.Inch: 108.14 Ad Value: 167,617

PRValue (x3): 502,851

คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: ปิดสุดยิ่งใหญ่งานบึงกาฬสาวสกุลแซมปึกรี่ดียง

“ที่น้ำดีใจคือมีการสั่งหมอนยางพาราของ บึงกาฬไปที่ชิงเต่า และยี่ห้อ บึงกาฬ3วาฬ ไปขายที่ลิบสองปีนนา และด้วยนวัตกรรมกรทำถนนจากน้ำยางพารา ผลจากความพยายามในงานนี้ ทำให้เชื่อว่าราคายางจะขยับขึ้นโดยเฉลี่ยกิโลละ 65 บาท ขอฝากว่าเราต้องมีความสามัคคีกัน เพื่อช่วยกันพัฒนายางพาราในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์กันคนบึงกาฬและประเทศชาติต่อไป”นายนิพนธ์ กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เกษตร - สกู๊ปพิเศษ

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: 69 ฉบับที่: 23919

Col.Inch: 8.10 Ad Value: 8,505

ภาพขาว: ถนนลาดยาง

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 25,515

คลิป: 55



ถนนลาดยาง...นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดใช้ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามมาตรฐาน เร่งรัดการใช้อย่างพารา ตามโครงการส่งเสริมการใช้อย่างในหน่วยงาน ภาครัฐของกรมการข้าว โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดี กรมการข้าว ร่วมพิธี ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เมื่อเร็วๆ นี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25270

หน้า: 1(ขวา), 8

Col.Inch: 62.21 Ad Value: 136,862

PRValue (x3): 410,586

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: หนุนเลี้ยงแพะในสวนยางเสริมรายได้เกษตรกร



หนุนเลี้ยงแพะในสวนยางเสริมรายได้เกษตรกร

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่เดินหน้าส่งเสริม “กระบี่เมืองแพะ” หนุนการเลี้ยงแพะทั้งระบบรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ผู้ประกอบการอาเซียน โดยมีเป้าหมายผลิตแพะให้ได้จำนวน 100,000 ตัว ภายในปี 2561 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีกลุ่มเครือข่ายแพะจำนวนมากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเครือข่ายแพะแปลงใหญ่ กลุ่มเครือข่ายแพะสภาการศึกษา เป็นต้น แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตแพะได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

กระบี่ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตร “การเลี้ยงแพะในสวนยางพารา” เพื่อ



ในจังหวัด ยังคงต้องนำเข้ามาจากต่างจังหวัดอีกด้วย

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบนัย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25270

หน้า: 1(ขวา), 8

Col.Inch: 62.21 Ad Value: 136,862

PRValue (x3): 410,586

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: หนุนเลี้ยงแพะในสวนยางเสริมรายได้เกษตรกร

ตอบสนองยุทธศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองแพะ” และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ เป็นแนวทางในการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในช่วงวิกฤติราคายางพาราคต่ำอย่างมีประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพแพะ การจัดการโรคเบื้องต้น การจัดการโรงเรือน รวมถึงแนวทางด้านการตลาด อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายแพะ 8 อำเภอ จำนวน 8 รุ่น รวม 200 ราย

นายฉัตร ธรรมกวีพิทักษ์ รองผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากกรอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตร “การเลี้ยงแพะในสวนยางพารา” ทั้ง 8 รุ่นนี้ พบเกษตรกรชาวสวนยางขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพเสริม เพราะการเลี้ยงแพะต้องลงทุนขั้นต้น เช่น โรงเรือน, พันธุ์แพะ, อาหารข้น เป็นต้น กยท. จ.กระบี่ จะได้ดำเนินการปล่อยเงินกู้เพื่อไปเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นทุนในการดำเนินการ และต่อยอดได้ เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการเลี้ยงแพะ และเลี้ยงตามความรู้ความเข้าใจของตนเอง

นอกจากนี้จะได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนและดำเนินการเรื่องการเลี้ยงแพะ เช่น คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ และเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเกษตรกร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่สนับสนุนพื้นที่วิทยาลัยแพะเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง จนสามารถนำความรู้มาปฏิบัติได้ บริษัทศรีฟาร์ม สนับสนุนโครงการยืมแม่แพะพันธุ์ดีรายละไม่เกิน 20 ตัว ตามเงื่อนไขเพื่อ



เป็นต้นทุนให้กับเกษตรกร และเกษตรกรด้วยกันเอง สามารถขยายต่อยอดให้บุคคลอื่นได้เป็นต้น เกษตรกรไม่มีเครือข่ายและการรวมกลุ่มทำให้มีผลต่ออำนาจการต่อรองราคาในตลาดแพะ

เชื่อว่าหลักสูตร “การเลี้ยงแพะในสวนยางพารา”

สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจการเลี้ยงแพะอย่างถูกวิธี สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในภาวะที่ราคายางผันผวน และเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ยังสามารถเชื่อมโยงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ศูนย์พัฒนาการเลี้ยงแพะอย่างยั่งยืนโดยสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะสามารถส่งเสริมการเลี้ยงแพะอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดกระบี่ได้.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14893

Col.Inch: 193.46 Ad Value: 299,863

หัวข้อข่าว: แจกบัตรคนจนเพิ่มอีก 3 ล้านใบ

หน้า: 1 (บน), 9

PR Value (x3): 899,589

ศิลปิน: สีสี่

แจกบัตรคนจนเพิ่มอีก 3 ล้านใบ

3กลุ่มใหม่ดีแค่ 21 ธค. ทะลุล้านยูทูปให้รางวัล ช่อง 'มติชนทีวี-ข่าวสด'

คลังดีแค่ 21 ธันวาคมแจกบัตรคนจนเพิ่ม 3 ล้านใบ
เริ่มใช้สิทธิ 1 มกราคมหน้า ครม.เคาะของขวัญปีใหม่
8 กระทรวง (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

บัตรคนจน

กรมตั้งกล.ลดเหลื่อมล้ำ-แก้จน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี

(ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอสาระสำคัญของร่างระเบียบฉบับนี้มี 4 ประการ ได้แก่ 1.กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน (กนล.) ประกอบด้วย



คว่ำรางวัล - นายปราบต์ นูนปาน ผู้จัดการกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมแสดงความยินดีที่ทีวี-Matchon TV ได้รับรางวัล Gold Button สำหรับช่องบน YouTube ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้าน Subscribers และช่อง Khaosod TV ได้รางวัล Silver Button หลังยอดทะลุ 100,000 Subscribers เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง 15 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 3 คน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ กนล.มีอำนาจหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ วางแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการ การบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติ ทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ออกประกาศ และคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

จัดบ-สั่งหน่วยรัฐให้ความร่วมมือ

นายกอบศักดิ์กล่าวต่อว่า สาระสำคัญข้อ 2.กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน (กบลด.) ประกอบด้วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ กบลด.มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประเทศ เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ และแผนปฏิบัติการในการบูรณาการ พิจารณากลับกรองแผนงานและงบประมาณ กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเสนอแนะต่อ กนล. 3.กำหนดให้มีสำนักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นหน่วยงานภายใน สศช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กนล. และ กบลด.ปฏิบัติงานธุรการของ กนล. กบลด.และคณะกรรมการ และ 4.กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ กนล. และ กบลด.ตามระเบียบนี้

“เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14893

หน้า: 1 (บน), 9

Col.Inch: 193.46 Ad Value: 299,863

PRValue (x3): 899,589

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: แจกบัตรคนจนเพิ่มอีก3ล้านใบ

อย่างเป็นระบบ รัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด และสำนักงานขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4 คือการสร้างโอกาสและสร้างความสะดวกภาคทางสังคม ขอย้ำว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้เมื่อวานนี้ แต่เป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยได้คุยกับทุกฝ่ายและร่างระเบียบมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เชื่อว่าเมื่อดำเนินการแล้ว จะสร้างความสมดุลในการพัฒนา สร้างความเป็นธรรม และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย” นายกอบศักดิ์กล่าว

เคาะของขวัญปีใหม่8กระทรวง

ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็น

ชอบโครงการกรมการกงสุล เปิดบริการพิเศษให้บริการเอกสารแปลสำเร็จรูปก่อนการรับรองนิติกรเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ปี 2562 โดยจะมีการให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางกลุ่มบุคคลทั่วไป ในวันที่ 8, 15, 22 ธันวาคม 61 และในวันที่ 5 มกราคม 62 โดยเปิดให้บริการ 3 แห่งที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวครินครินทร์ (ศูนย์การค้าอัญญาพาร์ค) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบีทีเอส และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข 3 โครงการ คือ 1.โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.โครงการตรวจยืนยันแพทย์ 10,000 คน และ 3.โครงการจัดทำบัตร SMART CARD อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ใช้เน็ตฟรี-เพิ่มค่าทำศพลูกจ้าง

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 8 โครงการ อาทิ บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ในโครงการช่วยเน็ตประชารัฐ สำหรับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต บมจ.ทีโอที ในพื้นที่โครงการช่วยเน็ตประชารัฐ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 61-15 มกราคม 62 จะได้รับสิทธิพิเศษใช้งานฟรี 3 รอบมิล ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 7 โครงการ อาทิ กิจกรรมไหว้

พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 61-1 มกราคม 62 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. โดยรถปรับอากาศ ชมรม.ไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้านกระทรวงแรงงาน 5 โครงการ ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 61-มกราคม 62 อาทิ สุขจิต...ขยายสิทธิลูกจ้างชั่วคราว ขยายความคุ้มครองลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างสมาคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน เพิ่มจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้าง 40,000 บาท สุขใจสบาย...รักษาได้ทุกโรงพยาบาล เพียงพกบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ (72 ชั่วโมงแรก)

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งความสุขปีใหม่ประชาชนจำนวน 3 โครงการ ระหว่างเดือนธันวาคม 61-มกราคม 62 อาทิ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้างามฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ไข่ไก่ นม กระเช้าของขวัญ เป็นต้น ที่จุดจำหน่ายของหน่วยงานต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2 โครงการ อาทิ งานบริการประชาชน และภาคธุรกิจ และศูนย์อำนวยความสะดวกจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ส่งความสุข 4 โครงการภายใต้โครงการเราจะไม่ทิ้งใคร...ต้องก้าวไปด้วยกัน

21ธ.ค.แจกบัตรคนจนอีก3ล.ใบ

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 โดยจะเริ่มแจกบัตรผ่านที่มท.ไทยนิยม ยั่งยืนทั่วประเทศ จำนวน 3,042,741 ราย ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะแจกในครั้งนี้ มี 2 แบบ คือ 1.บัตรแบบ Contactless เป็นบัตรที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดไม่บายที่จะแจกให้กับผู้มีสิทธิที่แจ้งที่อยู่ปัจจุบันใน 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม และ 2.บัตรแบบ Smart Card ซึ่งจะแจกให้กับผู้มีสิทธิในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจาก 7 จังหวัดข้างต้น

น.ส.สุทธิรัตน์กล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดส่งบัตรไปที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งต่อให้ถึงมือผู้มีสิทธิได้รับบัตรตามที่มีการประกาศรายชื่อ โดยกำหนดระยะเวลาในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้ 1.ตั้งแต่วันที่ 21-28 ธันวาคม

2561 รับบัตรจากที่มท.ไทยนิยมฯ ระดับตำบล/ชุมชน ซึ่งจะแจ้งจุดรับบัตรให้ทราบ และเริ่มใช้บัตรได้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 รับบัตรจากที่มท.ไทยนิยมฯ ระดับตำบล/ชุมชน ซึ่งจะแจ้งจุดรับบัตรให้ทราบ และบัตรจะเริ่มใช้ได้หลังจากบัตรไปแล้ว 2 วันทำการ 3.ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 ต้องไปรับบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ลงทะเบียนไว้ และบัตรจะเริ่มใช้ได้หลังจากบัตรไปแล้ว 2 วันทำการ 4.หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้มีสิทธิจะต้องไปรับบัตรที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดที่มีสิทธิได้ลงทะเบียนไว้ และบัตรจะเริ่มใช้ได้หลังจากบัตรไปแล้ว 2 วันทำการ

เผยผู้ถือบัตรใช้สิทธิได้2ประเภท

น.ส.สุทธิรัตน์กล่าวว่า ในการขอรับบัตร ให้ผู้มีสิทธินำบัตรประจำตัวประชาชนมารับบัตรด้วยตนเอง หากมอบให้ผู้อื่นมารับบัตรแทน จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิและผู้มอบอำนาจ พร้อมด้วยหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรฯ ของผู้มอบอำนาจที่ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ผู้ที่มารับบัตรทุกกรณีจะต้องลงทะเบียนเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตรด้วยเมื่อผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมแล้ว จะสามารถใช้สิทธิได้ 2 ประเภท ได้แก่

1.สิทธิในกระเป๋าเงิน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วงเงินค่าโดยสารรถ ชมรม./รถไฟฟ้า จะได้รับ 500 บาท/คน/เดือน วงเงินค่าโดยสารรถ ขสมก. จะได้รับ 500 บาท/คน/เดือน โดยการใช้สิทธิจากจุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถ ขสมก. วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จะได้รับ 500 บาท/คน/เดือน โดยการใช้สิทธิจากจุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟทุกสถานี (รฟท.) ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 300 บาท/คน/เดือน ส่วนผู้มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด จะได้รับ 45 บาท/คน/3 เดือน หากวงเงินเหลือภายในบัตรแต่ละเดือนจะไม่มีการสะสมเพื่อใช้ในเดือนถัดไป และไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการออกมาเป็นเงินสดได้

น.ส.สุทธิรัตน์กล่าวว่า ส่วนสิทธิในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี คนละ 500 บาท (จ่ายเพียงครั้งเดียว) จะโอนเงินเข้า



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบวัน

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14893

หน้า: 1 (บน), 9

Col.Inch: 193.46 Ad Value: 299,863

PR Value (x3): 899,589

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: แจกบัตรคนจนเพิ่มอีก 3 ล้านใบ

บัตรให้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ผู้มีสิทธิจะได้รับช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้รายได้น้อยที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัย จะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 400 บาท/คน/เดือน มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561-กันยายน 2562 ได้รับเงินคนละ 1,000 บาท (จ่ายเพียงครั้งเดียว) โดยจะโอนเงินเข้าบัตรให้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นเดือนแรก จากนั้นจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปี ทุกวันที่ 21 ของเดือนเกิด

อายุเกิน 60 ได้รับเงินยังชีพ

น.ส.สุทธิรัตน์กล่าวว่า นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพจากบัญชีกองทุนผู้สูงอายุสำหรับภานีสรรพสามิตและสุรยาสูบ โดยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 100 บาท/คน/เดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 50 บาท/คน/เดือน ซึ่งจะเริ่มโอนเงินเข้าบัตรให้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นเดือนแรก จากนั้นจะโอนให้ทุกวันที่ 15 ของเดือน สำหรับผู้สูงอายุที่อายุยังไม่ครบ 60 ปี จะได้รับเงินในวันที่ 15 ของเดือนเกิด จนถึงเดือนมีนาคม 2562

น.ส.สุทธิรัตน์กล่าวว่า ผู้มีสิทธิที่รับบัตรจากทีมไทยนิยมฯ ในระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2561 จะเริ่มใช้สิทธิที่กล่าวข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป หากไปรับบัตรหลังจากวันดังกล่าวจะสามารถใช้สิทธิได้หลังจากรับบัตรไปแล้ว 2 วันทำการ เนื่องจากทีมไทยนิยม ยังยืนยันจะต้องส่งรายงานรายชื่อผู้รับบัตรให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง จากนั้นจะส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเปิดสิทธิของบัตร (Activate) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีความประสงค์ในบัตรไปใช้ เช่น ผู้มีสิทธิไปรับบัตรในวันที่ 2 มกราคม 2562 จะเริ่มใช้สิทธิต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้น

น.ส.สุทธิรัตน์กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มารับบัตรทุกคน สำหรับเงิน

ที่มีสิทธิได้รับการโอนเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผู้มีสิทธิไม่จำเป็นต้องรีบถอนเงินทันที เพราะไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่าย และไม่มีการดึงเงินกลับเข้าสู่ระบบแต่อย่างใด

รพท.ตุนเงินสดปีใหม่ 1.3 แสนล.

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายอภิศรณาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) กล่าวว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรสูงกว่าปกติ รพท.คาดว่าธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรจาก รพท.สุทธิประมาณ 130,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ รพท.ได้กำชับให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมสำรองธนบัตรใหม่ชนิดราคาต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอในช่วงปีใหม่

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาแจ้งว่าเตรียมสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562 รวมกว่า 15,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดเงินสดที่ลูกค้าใช้จ่ายจริงในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเกือบ 2% ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 8,370 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 7,231 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 664 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 6,634 เครื่องทั่วประเทศ

ด้านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สำรองเงินสดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ผ่านสาขาและตู้เอทีเอ็มจำนวน 123 ตู้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 310 ล้านบาท

'กสทช.'มอบใบอนุญาตให้ดีแทค

นายฐากร ดันตลสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงาน กสทช. มอบใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ช่วงความถี่ 1745-1750 เมกะเฮิร์ตซ์ คู่กับ 1840-1845 เมกะเฮิร์ตซ์ และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ช่วงความถี่ 890-895 เมกะเฮิร์ตซ์ คู่กับ 935-940 เมกะเฮิร์ตซ์ ให้แก่บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด (ดีทีเอ็น) ในเครือบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

(มหาชน) หรือดีแทค โดยใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2576 ส่วนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดในวันที่ 15 ธันวาคม 2576

ดีแทคลงทุนเพิ่มหลังรับใบอนุญาต

นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาของปี 2561 ดีแทคมีการลงทุนทั้งสิ้น 16,000-20,000 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนขยายโครงข่ายบนคลื่นความถี่ย่าน 2300, 2100, 1800 และ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยไม่นับรวมค่าใบอนุญาตในการประมูลคลื่นความถี่ ขณะที่ในปี 2562 ดีแทคจะเพิ่มการลงทุนในการขยายโครงข่ายคลื่นความถี่ย่าน 2300 เมกะเฮิร์ตซ์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจะเพิ่มเป็น 15,000 สถานีฐานในช่วงต้นปี 2562 จากปี 2561 มีการลงทุนโครงข่าย 13,000 สถานีฐาน และมี

แผนขยายโครงข่ายบนคลื่นความถี่ย่าน 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ อย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันที่มีการติดตั้งไปแล้ว 4,000 สถานีฐาน นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิร์ตซ์ ไปเป็นคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต โดยการขยายพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

กสทช.ขอหารือเรื่อง 5G ก่อน

แหล่งข่าวจากสำนักงาน กสทช.เปิดเผยว่า ทาง กสทช.จะรอผลการหารือที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ผู้ผลิตอุปกรณ์ (เวเนเตอร์) กับผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี), ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) และสำนักงาน กสทช. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 นี้ก่อนว่าผลออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าจากการหารือดังกล่าวจะได้ข้อสรุปในเรื่องการทดสอบระบบ 5G ในโครงการ 5G Testbed ที่จะเริ่มทดสอบในไตรมาสใด จะทดสอบกับอุตสาหกรรมด้านใดบ้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นทดสอบได้ภายในปี 2562 ทั้งนี้ คลื่นความถี่ที่จะใช้กับการทดสอบระบบ 5G ในโครงการดังกล่าว จะใช้คลื่นความถี่ย่าน 26000 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 3500 เมกะเฮิร์ตซ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14893

หน้า: 1 (บน), 9

Col.Inch: 193.46 **Ad Value:** 299,863

PRValue (x3): 899,589

คลิป: 15:55

หัวข้อข่าว: แจกบัตรคนจนเพิ่มอีก3ล้านใบ

5บ.ร่วมซื้อขาย-ซื้อช่วยเหลือชาติ

นายเกษม ภูธรราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้มาตรการช่วยเหลือชาติ ของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561-16 มกราคม 2562 ซึ่งมีสินค้าเข้าร่วม 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือน้ำมันดิบ และยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยประชาชนที่ซื้อสินค้าดังกล่าวสามารถนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาทนั้น ในส่วนของยางรถยนต์ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ขณะนี้มีภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบการยาง ตกลงซื้อวัตถุดิบยางจาก กยท. เพื่อนำไปผลิตล้อยางแล้วจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีสโตน จำกัด และบริษัท ยางโอดานี จำกัด

“สำหรับการซื้อขายรถยนต์จะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และคู่มือที่ กยท.ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้หักลดหย่อนภาษีในปีที่ซื้อ ซึ่งหากซื้อช่วงปีไหนก็จะหักลดหย่อนภาษีในปีนั้น ในวงเงินไม่เกินคนละ 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2561-16 ม.ค.2562 รวมระยะเวลา 1 เดือน อย่างไรก็ตาม หลังรัฐบาลเริ่มโครงการใช้ยางในประเทศ อาทิ ใช้ยางพาราทำถนนหมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เป็นต้น ราคาขายพาราก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 20-50 สตางค์ ดังนั้นหลังปีใหม่จึงจะหารือกับ กยท.อีกครั้ง เพื่อเพิ่มการใช้ยางในประเทศให้มากกว่านี้” นายเกษมกล่าว

กยท.เผยมีอีก2บ.สนร่วมซื้อขาย

นายเยี่ยม ดาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการ กยท.กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีบริษัทผู้ผลิตล้อยางต่างชาติ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ อาทิ บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ จำกัด เป็นต้น ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงหารือกัน เพราะบริษัทเหล่านี้ไม่เคยซื้อขายโดยตรงจากสถาบันเกษตรกร และซื้อขายผ่านบริษัทเอกชนที่ขายยางเท่านั้น ซึ่งถ้าหากจะเปลี่ยนมาซื้อขายจากสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่ผลิตยาง บริษัทจะต้องส่งยางตรวจคุณภาพก่อนซึ่งใช้เวลานาน ในเบื้องต้น กยท.จึงมีแนวทางให้บริษัทเหล่านี้ทำสัญญาซื้อขายไว้ก่อนล่วงหน้า และส่งมอบยางให้ทีหลัง

นายเอกชัย ลิ้มปิโรดิพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยางโอดานี จำกัด กล่าวว่า หลังจากสิ้นสุดโครงการนี้ก็ยังยืนยันที่จะซื้อจากสหกรณ์ที่ผลิตยางต่อไป เพราะเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัท ที่อยากช่วยส่งเสริมทางสหกรณ์ในการขึ้นมาทำธุรกิจผลิตยางล้อร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการซื้อขายโดยตรงจากสหกรณ์ที่ผลิตยางแล้ว 5-6 สหกรณ์ ส่วนสิ่งที่อยากเพิ่มเติม คืออยากให้ทาง กยท. เข้าไปดูแลในเรื่องของคุณภาพยาง ให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดี (จีเอ็มพี) รวมถึงเรื่องการส่งมอบให้ทันเวลาที่กำหนด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14893

หน้า: 20(ล่างขวา)

Col.Inch: 17.64 **Ad Value:** 19,404

PRValue (x3): 58,212

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยะลาหนุนปลูกกาแฟโรบัสต้า ชูพืชทางเลือก-แก้ราคายาง

ยะลาหนุนปลูกกาแฟโรบัสต้า ชูพืชทางเลือก-แก้ราคายาง

นายฉัตรชัย กิติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาได้ทำการวิจัย พัฒนา ด้านพืชสวนพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะกาแฟโรบัสต้า เราได้ทำการทดลองตั้งแต่ปี 2555 ปรากฏว่า กาแฟโรบัสต้าที่ปลูกที่ อ.ธารโต จ.ยะลา มีการเจริญเติบโตดี เหมาะสมสำหรับภูมิประเทศของอำเภอธารโต ที่สำคัญคือจะให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 290 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้นทางศูนย์จึงใช้กาแฟเป็นพืชทางเลือกหนึ่งในการปลูกทดแทนยางพารา หรือการปลูกพืชแบบผสมผสาน ปัจจุบันเมื่อมองการตลาดประเทศไทยมีการนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบ โดยเฉพาะกาแฟโรบัสต้า ปีหนึ่งกว่า 50,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4 พันล้านบาท

นายฉัตรชัยกล่าวอีกว่า ในปี 2563 ที่ได้คุยกับคณะทำงานบูรณาการ ก็จะมีโรงงานกาแฟ การแปรรูปกาแฟก่อตั้งขึ้นที่ ต.คีรีเขต อ.ธารโต ซึ่งจะเป็นแหล่งรองรับผลผลิตกาแฟของพี่น้องเกษตรกรได้ในอนาคต โดยปลูกประมาณ 3 ปี ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ถือเป็นพืชอายุสั้น ให้ผลตอบแทนเร็ว ทั้งนี้ กาแฟโรบัสต้าเป็นพืชที่อยู่คู่กับท้องถิ่นของจังหวัดยะลามายาวนาน เมื่อ 50-60 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านก็ปลูกกาแฟกัน การนำกาแฟกลับมาอีกครั้งจึงเป็นการฟื้นฟู คาดว่าเมื่อปลูกไปสามารรถที่จะดูแลรักษา และให้ผลผลิตได้ดี แต่หากชาวบ้านเจอปัญหาต่างๆ ทางศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องในพื้นที่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14893

หน้า: 7(บนขวา)

Col.Inch: 14.08 Ad Value: 15,488

PRValue (x3): 46,464

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ราคาขยงขึ้นทะลูลู40บาทรอบ2เดือน

ราคาขยงขึ้นทะลูลู40บาทรอบ2เดือน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม การประมูลซื้อขายยางแผ่นดิบคุณภาพดี (USS) ที่ตลาดกลางยางพาราทั้ง 3 แห่งในภาคใต้ ปรากฏว่าที่ตลาดยางสุราษฎร์ธานี (โคออป) ได้ราคาสูงสุด 40.88 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.41 บาท/กก. ผู้ชนะประมูลได้แก่ บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ ปริมาณยาง 1,200 กก. ที่ตลาดยางหาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ราคา 40.2 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.99 บาท/กก. ปริมาณยาง 7,822 กก. ผู้ชนะประมูลบริษัท เซาท์อีสต์รับเบอร์ จำกัด และตลาดยางจันดี นครศรีธรรมราช ราคา 40.88 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.81 บาท/กก. ผู้ชนะประมูลบริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด ปริมาณยาง 1,750 กก. โดยราคาเฉลี่ยทั้ง 3 ตลาด 40.65 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 1.07 บาท/กก. และราคาน้ำยาง ณ โรงงานหาดใหญ่ จ.สงขลา (เฉลี่ย) 37.50 บาท/กก.

ด้านการยางแห่งประเทศไทยรายงานราคาขยง

แผ่นรมควันปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้ซื้อภายในประเทศ และยังคงมีฝนตกชุกในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย ราคาขยงเปิดตลาดประจำวัน อยู่ที่ 43.19 บาท/กก. โดยปิดตลาดสูงสุด ได้แก่ ตลาดกลางนครศรีธรรมราช และตลาดกลางสุราษฎร์ธานี ราคาอยู่ที่ 43.49 บาท/กก. ส่วนตลาดกลางสงขลา ราคาอยู่ที่ 43.19 บาท/กก.

รายงานข่าวแจ้งว่า ราคาประมูลซื้อขายยางแผ่นดิบคุณภาพดี (USS) ที่ตลาดกลางทั้ง 3 แห่ง มีราคาทะลูลู 40 บาท/กก.เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 เดือน หลังจากราคาร่วงต่ำกว่า 40 บาท มาตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย.61 ส่งผลให้ราคาในตลาดท้องถิ่นขยับขึ้นตามเฉลี่ย 1.00 บาท/กก.โดยเป็นผลมาจากการระบายปริมาณยางในระบบ และส่วนหนึ่งมาจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดมีน้อย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561

ปีที่: 69 **ฉบับที่:** 22248

หน้า: 9(บนซ้าย)

Col.Inch: 22.50 **Ad Value:** 36,000

PRValue (x3): 108,000

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คุปองลดหย่อนภาษี"ยาง"ถึงผู้ผลิตแล้ว

คุปองลดหย่อนภาษี"ยาง"ถึงผู้ผลิตแล้ว

นายเกษฎา บุญราช รุมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ขณะนี้ มาตรการ "ซ้อป ช่วยชาติ" ของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2561-16 ม.ค.2562 มีสินค้าเข้าร่วม 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือสินค้าโอท็อปและยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยประชาชนที่ซื้อสินค้าดังกล่าวสามารถนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาทนั้น ในส่วนของยางรถยนต์ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ขณะนี้มีภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบการยางตกลงซื้อวัตถุดิบยางจาก กยท. เพื่อนำไปผลิตล้อยางแล้วจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีสโตน จำกัด และบริษัท ยางโอตานิ จำกัด

สำหรับคุปองลดหย่อนภาษีที่จัดสรรให้กับบริษัทผู้ผลิตยางล้อ แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทคือ คุปองสำหรับยางล้อรถยนต์ ประเภท 4 ล้อ ได้รับ คุปองจำนวน 100 ใบ ต่อการซื้อวัตถุดิบ 1 ตัน และคุปองสำหรับยางล้อรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน ประเภท 2 ล้อ ได้รับคุปองจำนวน 500 ใบ ต่อการซื้อวัตถุดิบ 1 ตัน ซึ่งปัจจุบันทั้ง 5 บริษัท ได้ซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทาง กยท.แล้วกว่า 2,000 ตัน หรือ 2 ล้าน กิโลกรัม (กก.) และ กยท.ได้มอบคุปองลดหย่อนภาษีไปให้ผู้ประกอบการเหล่านี้แล้วกว่า 200,000 ใบ เพื่อให้แต่ละบริษัทนำคุปองไปกระจายต่อให้ร้านค้าที่จำหน่ายยางและตัวแทนของบริษัทจำนวนกว่า 1,000 ร้านค้าที่ร่วมโครงการ

"สำหรับการซื้อยางรถยนต์จะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และคุปองที่ กยท. ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้หักลดหย่อนภาษีในปีที่ซื้อ ซึ่งหากซื้อช่วงปีไหนก็จะหักลดหย่อนภาษีในปีนั้น ในวงเงินไม่เกิน คนละ 15,000 บาท".



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เนชั่นสุดสัปดาห์ <http://www.nationweekend.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗:๐๖

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ ส่งมอบคู่มือลดหย่อนภาษียางล้อ

เนชั่นสุดสัปดาห์



กระทรวงเกษตรฯ ส่งมอบคู่มือลดหย่อนภาษียางล้อ



กระทรวงเกษตรฯ ส่งมอบคู่มือลดหย่อนภาษียางล้อ ชื้อปช่วยชาติ เชื่อมโยงผู้ผลิต - ผู้ใช้ยาง

นายเกษฐา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว “โครงการชื้อยางล้อช่วยชาติ” พร้อมด้วย นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แถลงข่าวว่า หลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการ ชื้อป ช่วย ชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยสินค้าที่เข้าร่วมในปีนี้มี 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือ สินค้าโอท็อป และยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่ง



ประชาชนที่ซื้อสินค้าดังกล่าวสามารถนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยางรถยนต์ ซึ่งจะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และคู่มือที่ กยท. ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้หักลดหย่อนภาษีในปีที่ซื้อ หากซื้อช่วงปีไหนก็หักลดหย่อนภาษีในปีนั้น โดยเริ่มซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 จนถึง 16 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งขณะนี้ โครงการซื้อยางล้อช่วยชาติ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาครัฐ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ภาคสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีการผลิตวัตถุดิบให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ในส่วนภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบการยางล้อ และตัวแทนจำหน่ายที่ให้การสนับสนุน รวมถึงภาคประชาชน ในฐานะผู้บริโภคที่ใช้ยางล้อ ก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วย

"มาตรการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการยางล้อในการเข้าร่วมโครงการ โดยขณะนี้ มี 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท IRC บริษัท Maxxis บริษัท N.D Rubber บริษัท ดีสโตน และบริษัท โอตานิ ที่รับซื้อวัตถุดิบยางจาก กยท. เพื่อนำไปผลิตยาง ยาง ซึ่งมาตรการดังกล่าว นอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราในประเทศ ให้เพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากโครงการที่สิ้นสุดลง กระทรวงเกษตรฯ ก็จะมีมาตรการอื่น ๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายยางภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้น" นายกฤษฎา กล่าว

นายเยี่ยม ภาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคู่มือลดหย่อนภาษีที่จัดสรรให้กับบริษัทผู้ผลิตยางล้อ ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ คู่มือสำหรับยางล้อรถยนต์ ประเภท 4 ล้อ ได้รับคู่มือจำนวน 100 ใบ ต่อการซื้อวัตถุดิบ 1 ตัน และคู่มือสำหรับยางล้อรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน ประเภท 2 ล้อ ได้รับคู่มือจำนวน 500 ใบ ต่อการซื้อวัตถุดิบ 1 ตัน ทั้งนี้ นอกจากจาก 5 บริษัทดังกล่าว ยังมีบริษัทผู้ผลิตยางล้อในประเทศไทย ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อซื้อยางช่วยชาติ โดยสามารถนำใบเสร็จ หรือเอกสารสัญญาซื้อขายจากคู่สัญญา ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. มาแสดงต่อ กยท. เพื่อรับคู่มือ และนำคู่มือไปกระจายต่อบริษัทหรือร้านค้าที่จำหน่ายยางได้ โดยทุกส่วนงานจะช่วยเหลือกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า มีร้านค้าใดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อกระตุ้นการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Brand Buffet <http://www.brandbuffet.in.th>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:11

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: FIT Auto เชิญชวนลูกค้ามาเปลี่ยนยางกับโครงการ “ข้อปช่วยชาติ 2561” [PR]

BRAND BUFFET

FEATURED DIGITAL BRAND MOVE !! INSIGHT CREATIVITY CANNES LIONS & AWARDS

PR News

FIT Auto เชิญชวนลูกค้ามาเปลี่ยนยางกับโครงการ “ข้อปช่วยชาติ 2561” [PR]

By admin team - December 19, 2018

Share



รหัสข่าว: I-181220001343

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Brand Buffet <http://www.brandbuffet.in.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:11

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: FIT Auto เชิญชวนลูกค้ามาเปลี่ยนยางกับโครงการ “ช่วยชาติ 2561” [PR]

นำร่องโครงการช่วยชาติ ตามที่รัฐประกาศเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ คือ ยางรถยนต์ โดยศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ภายใต้การบริหารของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ได้ตอบรับโครงการดังกล่าว โดยนำยางรถยนต์ Deestone มาจำหน่ายในราคามาตรฐาน พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

นอกจากนี้ FIT Auto ยังร่วมกับทิพยประกันภัย มอบสิทธิคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 40 วัน มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และยังสามารถรับคะแนน PTT Blue Card 4 เท่าจาก FIT Auto ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 อีกด้วย ทั้งนี้ ลูกค้าที่เปลี่ยนยางรถยนต์ Deestone ณ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto จะได้รับคู่มือซึ่งออกโดยการยางแห่งประเทศไทย โดยเมื่อใช้ร่วมกับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบก็จะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage :

<https://www.facebook.com/FITAutoThailand/> และสามารถตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ของโครงการช่วย

ชาติ รวมถึงตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ตั้งของศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ ที่ <http://www.ptffitauto.com/> หรือ Call Center โทร. 1365 ได้ตลอด 24 ชม.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:16

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: 'กฤษฎา' ปลื้มดันราคาน้ำยางสดขึ้นกก.ละ38บ. ปิดข่าวลือจำกัดส่งออกยกยงตันปีหน้า

แนวหน้า

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา

หน้าแรก / ในประเทศ



'กฤษฎา' ปลื้มดันราคาน้ำยางสดขึ้นกก.ละ38บ. ปิดข่าวลือจำกัดส่งออกยกยงตันปีหน้า

วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 14:54 น.



ติดตามแนวหน้า

Like 439K



'กฤษฎา' ปลื้มดันราคาน้ำยางสดขึ้นกก.ละ 38 บาท ปิดข่าวลือจำกัดส่งออกยกยงตันปีหน้า ชี้เอกชนผลิตล้อย่างรวดเร็ว หวังช่วยโครงการช่วยเหลือชาติ ประชาชนซื้อได้ 1 พันกว่าสาขาทั่วประเทศ

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้แจ้งถึงปลัดกระทรวงเกษตรฯ รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)และทูตเกษตรประจำต่างประเทศทุกแห่ง ตามที่มีข่าวลือว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมในมาตรการจำกัดการส่งออกยางพารา(AETS)ในช่วงต้นปี 2562 นั้น

"ขอยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ยังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องการจำกัดการส่งออกยางพารา(AETS)ในช่วงต้นปี2562 หรือเวลาอื่นๆแต่อย่างใด"

รวมทั้งรัฐบาลได้เร่งรัดหลายมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา ที่เดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราต่ำล่าสุดส่งผลให้ราคาน้ำยางสดปรับตัวขึ้นกก.ละ 38 บาทแล้ว ซึ่งทางกยท.ยืนยันในกรณีนี้ที่สวนอยู่ไกลๆราคาต่ำสุด กก.ละ34-35 บาท โดยราคายางแผ่นรมควันวันนี้ อยู่ที่ 43.19 บาท จากเมื่อต้นเดือนอยู่ที่ 39.17 บาท ปรับขึ้นมา 3.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 ในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์กว่า เชื่อมันว่า เมื่อมีการสร้างถนนในหมู่บ้านเกือบ 80,000 แห่งทั่วประเทศราคายางพาราจะปรับสูงขึ้นอีกแน่นอน

รหัสข่าว: I-181220001388

หน้า: 1/2

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๑๖

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: 'กฤษฎา' ปลื้มต้นราคาน้ำยางสดขึ้น กก.ละ 38 บ. บัดข่าวลือจำกัดส่งออกยางต้นปีหน้า

นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือชาติ ได้ส่งมอบคูปองลดหย่อนภาษีที่จัดสรรให้กับบริษัทผู้ผลิตยางล้อแก่บริษัท IRC Maxxis N.D Rubber ตีโตเน และโอตานิซึ่งตกลงรับซื้อวัตถุดิบยางจาก กยท. เพื่อนำไปผลิตล้อยางแล้วรวม 1,706,000 กิโลกรัม ซึ่งคูปองลดหย่อนภาษีที่จัดสรรให้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ คูปองสำหรับยางล้อรถยนต์ ประเภท 4 ล้อ ได้รับคูปองจำนวน 100 ใบต่อการซื้อวัตถุดิบ 1 ตันและคูปองสำหรับยางล้อรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานประเภท 2 ล้อได้รับคูปองจำนวน 500 ใบ ต่อการซื้อวัตถุดิบ 1 ตัน นอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้ผลิตยางล้อของต่างประเทศซึ่งมีโรงงานในประเทศไทยสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับประชาชนที่ซื้อล้อยางรถยนต์ในโครงการจากบริษัทผู้ผลิตยางล้อที่รับซื้อวัตถุดิบในประเทศไทยสามารถนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และคูปองที่ กยท. ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้หักลดหย่อนภาษีในปีที่ซื้อ หากซื้อช่วงปีไหนก็หักลดหย่อนภาษีปีนั้น โดยเริ่มซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 จนถึง 16 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 1 เดือน

ผู้ประกอบการผลิตล้อยางได้แก่ โอตานิแจ้งว่า มีร้านค้าตัวแทนจำหน่าย 200 สาขา ตีโตเน 800 สาขา แม็กซิส 40 สาขา ส่วนโออาร์ซีมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยผู้แทนของโอตานิระบุว่า เดิมซื้อยางพาราจากสหกรณ์ 5 สหกรณ์ที่สามารถผลิตยางแผ่นและยางแท่งได้มาตรฐาน GMP อยู่แล้วซึ่ง อยู่แล้วซึ่งมีความเหนียว ความยืดหยุ่น และความสะอาดดีตามที่บริษัทต้องการ ทั้งนี้แม้จะหมดโครงการช่วยเหลือชาติแล้วยินดีจะรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรมากขึ้น โดยขอให้กยท. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรผลิตยางให้มีคุณภาพ รวบรวมปริมาณยางได้ตามคำสั่งซื้อ และส่งมอบตรงตามสัญญา ขณะนี้มีสหกรณ์ชาวสวนยางมี 841 สหกรณ์ ใน 59 จังหวัด โดยกรม มีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ 5,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 200 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คนข่าว <http://www.konkao.net>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:17

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ก.เกษตรฯ ส่งมอบคู่มือป้องกันภัยอันตรายอย่างปลอดภัย ชี้อุปช่วยชาติ เชื่อมโยงผู้ผลิต - ผู้ใช้ยาง



การเมือง เศรษฐกิจ อาชญากรรม บันเทิง ต่างประเทศ กีฬา ไอที ทั่วไทย กิจกรรม

ก.เกษตรฯ ส่งมอบคู่มือป้องกันภัยอันตรายอย่างปลอดภัย ชี้อุปช่วยชาติ เชื่อมโยงผู้ผลิต - ผู้ใช้ยาง

🕒 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:57 น.

👤 3,174





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คนข่าว <http://www.konkao.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๑๗

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ก.เกษตรฯ ส่งมอบคู่มือลดหย่อนภาษียางล้อ ชี้อุปช่วยชาติ เชื่อมโยงผู้ผลิต - ผู้ใช้ยาง

นายเกษรภา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว “โครงการชื้อยางล้อช่วยชาติ” พร้อมด้วย นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และนายถกรณ์ ตระกวีพิพิธรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย ว่า ภายหลังจากที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการ ชื้อป ช่วย ชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยสินค้าที่เข้าร่วมในปีนี้มี 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือ สินค้าโอท็อป และยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งประชาชนที่ซื้อสินค้าดังกล่าวสามารถนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยางรถยนต์ ซึ่งจะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และคู่มือที่ กยท. ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้หักลดหย่อนภาษีในปีที่ซื้อ หากซื้อช่วงปีไหนก็หักลดหย่อนภาษีในปีนั้น โดยเริ่มซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 จนถึง 16 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งขณะนี้ โครงการชื้อยางล้อช่วยชาติ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาครัฐ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ภาคสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีการผลิตวัตถุดิบให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ในส่วนภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัท ผู้ประกอบการยางล้อ และตัวแทนจำหน่ายที่ให้การสนับสนุน รวมถึงภาคประชาชน ในฐานะผู้บริโภคที่ใช้ยางล้อ ก็จะได้สินค้าดีมีคุณภาพ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วย

“มาตรการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการยางล้อในการเข้าร่วมโครงการ โดยขณะนี้ มี 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท IRC บริษัทMaxxisบริษัท N.D Rubber บริษัทดีสโตน และบริษัทโอตานิที่รับซื้อวัตถุดิบยางจาก กยท.เพื่อนำไปผลิตล้อยาง ซึ่งมาตรการดังกล่าวนอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากโครงการนี้สิ้นสุดลง กระทรวงเกษตรฯ ก็จะมีมาตรการอื่น ๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมให้เกิดการชื้อยางล้อภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้น”นายเกษรภา กล่าว

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคู่มือลดหย่อนภาษีที่จัดสรรให้กับบริษัทผู้ผลิตยางล้อ ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ คู่มือสำหรับยางล้อรถยนต์ ประเภท 4 ล้อ ได้รับความคุ้มครองจำนวน 100 ใบ ต่อการซื้อวัตถุดิบ 1 ตัน และคู่มือสำหรับยางล้อรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน ประเภท 2 ล้อ ได้รับความคุ้มครองจำนวน 500 ใบ ต่อการซื้อวัตถุดิบ 1 ตัน ทั้งนี้ นอกจากจาก 5 บริษัทดังกล่าว ยังมีบริษัทผู้ผลิตยางล้อในประเทศไทย ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อชื้อยางล้อช่วยชาติ โดยสามารถนำใบเสร็จ หรือเอกสารสัญญาชื้อยางจากคู่สัญญา ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. มาแสดงต่อ กยท.เพื่อรับคู่มือ และนำคู่มือไปกระจายต่อบริษัทหรือร้านค้าที่จำหน่ายยางได้ โดยทุกส่วนงานจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่ามียางล้อช่วยชาติเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อกระตุ้นการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:18

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนซื้อปช่วยชาติ ซื้อยางรถจาก5ผู้ผลิตใช้วัตถุดิบในปท.ลดภาษีได้

RYT9 อาร์วายทีไนน์

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ้น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว เทคโนโลยี

แหวนเหล็ก กยท.หนุนซื้อปช่วยชาติ ซื้อยางรถ จาก5ผู้ผลิตใช้วัตถุดิบในปท.ลด ภาษีได้

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 19 ธันวาคม 2561 00:00:30
น.

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการ ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิต ยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.สนับสนุนมาตรการ "ซื้อป ช่วย ชาติ" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยประชาชนผู้ซื้อยาง รถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยของบริษัทผลิตล้อที่วัตถุดิบยางจาก กยท.จะด้ รับสิทธินำรายจ่ายมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยให้นำคูปองที่ ด้รับมาจากตัวแทนบริษัทหรือร้านค้าที่จำหน่ายยางให้ประชาชน มาหักลด หย่อนภาษีเงินได้ดังกล่าว

สำหรับบริษัทผลิตยางล้อที่ซื้อวัตถุดิบยางจากกยท. ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ตกลงซื้อวัตถุดิบ ยางจาก กยท. 5 บริษัท เพื่อนำไปผลิตล้อยางแล้ว ประกอบด้วย บริษัท IRC บริษัท maxxis บริษัท N.D Rubber บริษัทดีสโตน และ บริษัท โอตานิเรเดียล รวม ปริมาณการซื้อประมาณ 1,706 ตัน

ทั้งนี้ หากบริษัทรายอื่นที่สนใจซื้อวัตถุดิบยางจาก กยท.ไปผลิตล้อยางต้อง นำใบเสร็จ หรือเอกสารสัญญาซื้อขายจากผู้สัญญา ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกร มาแสดงต่อกยท.เพื่อรับคูปองซื้อยางช่วยชาติ และนำคูปองไปกระจายต่อ บริษัทหรือร้านค้าที่จำหน่ายยาง รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบว่ามีร้านค้าใดเข้าร่วมโครงการด้วย ส่วนประชาชนผู้ซื้อล้อยางและ ต้องการลดหย่อนภาษีต้องมีใบกำกับภาษี แบบเต็มรูปแบบ และคูปองที่ กยท. ออกให้ไว้เป็น หลักฐาน โดยสามารถใช้หักลดหย่อนภาษีในปีที่ซื้อ หาก ซื้อช่วงปีไหนก็หักลดหย่อนภาษีปีนั้น โดยเริ่มซื้อปลิ้นค้าได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561-16 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 1 เดือน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๑๘

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนซื้อช่วยเหลือชาติ ซื้อยางรถจาก5ผู้ผลิตใช้วัตถุดิบในปท.ลดภาษีได้

สำหรับโครงการซื้อช่วยเหลือชาติ ที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นำรายจ่ายไปหักลดหย่อนภาษี ปี 2561 ในปีนี้ มีเงื่อนไขที่ต่างไปจากเดิมพอสมควร เพราะใช้กับสินค้าได้เพียง 3 ชนิดเท่านั้น ได้แก่ 1.ยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย หากผู้ผลิตซื้อวัตถุดิบจากการกยท.มาใช้ผลิตก็นำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยต้องเป็นยางที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ผู้ซื้อต้องได้ทั้งใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และต้องมีคู่มือที่ กยท. ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน แต่หากเป็นยางจากต่างประเทศจะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 2. หนังสือสามารถซื้อได้ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ (ทุกประเภท ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้ง e-Book เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น และ 3. สินค้าโอท็อป เพื่อสนับสนุนชาวบ้านและชุมชนให้มีรายได้มากขึ้นจากการหาซื้อของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยต้องซื้อจากร้านค้าโอท็อปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน มีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

FM 100.5 <http://www.news1005.fm>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 09:24

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: รมว.เกษตรฯ ยืนยันไทยไม่มีนโยบายจำกัดการส่งออกยางพาราปี 62 เนื่องจากราคามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง...



หน้าแรก พีรรายการสด ข่าว 100.5 พีรรายการย้อนหลัง พีรรายการ

Now 09:00 - 10:00 คาถาเสกเศรษฐกิจ ช่วงที่ 1

รมว.เกษตรฯ ยืนยันไทยไม่มีนโยบายจำกัดการส่งออกยางพาราปี 62 เนื่องจากราคามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใน 2 สัปดาห์จากนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ

18 hours ago



นายเกษรา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงการด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงเกษตรฯ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผู้ช่วยทูตฝ่ายการเกษตรทุกประเทศ ว่า ตามที่มีข่าวลือว่าไทยจะเข้าร่วมมาตรการจำกัดการส่งออกยางพารา (ATSF) ตามที่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเสนอในที่ประชุมสภาไตรภาคียาง (International Tripartite Rubber Organization - ITRO) ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นั้น กระทรวงเกษตรฯ และ กยท. ยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายจำกัดการส่งออกยางพาราในช่วงต้นปี 2562 หรือช่วงเวลาอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้ราคายางพาราปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศทั้งโครงการทำถนน 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดสรรงบประมาณสะสมมาดำเนินการประมาณ 800,000 หมู่บ้าน จะดูดซับน้ำยางออกจากระบบตลาดได้ถึง 1.4 ล้านตัน ขณะเดียวกันยังมีโครงการช่วยเหลือชาติที่บริษัทผู้ผลิตล้อยางทำสัญญารับซื้อยางพาราจาก กยท. หรือจากสถาบันเกษตรกรที่ กยท. รวบรวมไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตทั้งล้อยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน อีกทั้งกระทรวงเกษตรฯ กำลังหามาตรการเพิ่มการใช้ยางในประเทศส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น